



ประกาศกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลยะหา
เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง - เทศกาล
และบรรเทาภัยแล้งของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย มีหยาบความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแล้วอ่อนกำลัง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อน โดยมีฝนและฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้ ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร และอาจทำให้เกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันของพื้นที่อำเภอยะหา มักจะมีการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบขาดแคลนภาคใต้ต่อราชการ กระทำการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผาทำลายสถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา อาคารบ้านเรือน โรงงาน อุตสาหกรรม ทรัพย์สินของประชาชนและเทศกาลต่าง ๆ สภาพเช่นนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดอัคคีภัยขึ้นมาแล้ว อาจจะมีผลกระทบเป็นเพลิงไหม้รายใหญ่ได้ โดยเฉพาะบริเวณย่านการค้า ย่านชุมชนซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองติดตามมา

ฉะนั้น เพื่อความไม่ประมาทและเป็นการเตรียมความพร้อมไว้เป็นการล่วงหน้า มิให้เกิดอัคคีภัยและภัยแล้งขึ้นมา หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้ว สามารถที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดเพลิงไหม้รายใหญ่ อันเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้ เทศบาลจึงได้กำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง - เทศกาลและบรรเทาภัยแล้งของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปี ๒๕๖๑ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง - เทศกาลและบรรเทาภัยแล้งของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยะหา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ - ๒๙๑๑๗๑ ต่อ ๑๑๖, ๐๗๓ - ๒๙๑๑๓๖ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยะหา ที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง - เทศกาลและบรรเทาภัยแล้งของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติและจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางอาริยา มานะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยะหา / ผู้อำนวยการท้องถิ่น